



ที่ นม ๘๙๒๐๑/๒๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
๒๕๒ หมู่ ๙ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(PM ๒.๕)

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ ได้การรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกประเภท โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อร่วมลดมลพิษทางอากาศในเขตตำบลด่านช้าง ที่เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งพฤติกรรมการเผาในที่โล่งแจ้ง ฝุ่นละออง เก้า เขม่าควัน ที่เกิดจากการเผาไหม้สามารถแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ทำให้เกิดปัญหาแก่ประชาชนที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศที่พบเห็นได้ทั่วไปทั้งในพื้นที่ชนบทและเขตเมือง สร้างปัญหาในการใช้เส้นทางสัญจร บดบังทัศนวิสัยจนอาจเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนน รวมทั้งเป็นการทำลายโครงสร้างดิน สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเผาในชุมชน การเผาในภาคเกษตรกร ไฟป่า และอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ลุกลามสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในรอบปีที่ผ่านมามีองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ปรับปรุงระบบการจัดการขยะและเพิ่มมูลค่าขยะ ด้วยการนำเศษใบไม้ กิ่งไม้ วัชพืชไปบดย่อยจัดทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาขยะเศษกิ่งไม้ใบไม้แห้ง อีกทั้งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาด้วย การเผาในที่โล่งการเผาในที่โล่งเกิดจาก ๓ กิจกรรมดังนี้

๑. การเผาเศษพืชเศษวัสดุภาคการเกษตร ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น ในการทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตสูง สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมดินที่จะทำการเพาะปลูก ซึ่งจะต้องมีการตากถางพื้นที่เพื่อกำจัดเศษพืช วิธีการที่ง่าย สะดวกและประหยัดสำหรับเกษตรกรที่นิยมใช้กันมาก คือ การเผา

๒. การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน

๓. ไฟป่า "ไฟป่า" คือไฟที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอันใดก็ตามแล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐกมลพัชร์ ศิริศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเผาในที่โล่งป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5



กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยกันทำความสะอาดและรดน้ำบริเวณถนนภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ดังนี้

1. บริเวณถนนเส้นบ้านหนองเม็ก - โคกสะอาด



2. บริเวณถนนเส้นบ้านหนองเม็ก



3. ถนนลูกรังสายบ้านโนนเพ็ด - บ้านหนองเม็ก



วิธีลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5

ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว



วิธีลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5

ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว

